



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ สวท. ทีวีช่อง NBT	กองทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเปิดการประชุมโครงการสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประจำปี 2560 ว่า ก.กလာโหม ก.พัฒนาสังคมฯ ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข และกทม. ร่วมกันดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 58-31 มี.ค.61 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งเน้นการค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า กลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า นำเข้าระบบการดูแล ให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย
เว็บไซต์โพสทูเดย์	ยาทรามาตอล -เสนอข่าว เพชบุ๊ก Chonchanok Chaweewond เสนอเรื่องราว วัยรุ่นแกล้งปวดท้องไปขอซื้อยาแก้ปวดทรามาตอลเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมยาเสพติด แต่เภสัชกรจัดยาอีกชนิดให้ ทำให้วัยรุ่นดังกล่าวหายปวดท้องทันที และออกจากร้านไปด้วยความไม่พอใจ ซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นมักนำยาทรามาตอล หรือ มักเรียกกันว่า เขียวเหลือง นำไปใช้ในทางผิด เช่น ไปใช้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อระบบประสาท เช่น ทำให้รู้สึกสบายและเคลิ้มได้เร็ว แต่ถ้ามากไปก็จะกดระบบประสาทอย่างมากจนไม่รู้สติตัวไป
ไอ.เอ็น.เอ็น	สถานการณ์น้ำท่วม -เสนอข่าว นายจรัส กิ่งน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เปิดเผยว่า หลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมในเขตอ.เมืองบึงกาฬ มาก ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังระบายนบริเวณจุดลุ่มต่ำ เช่น ภายในรพ.บึงกาฬ บริเวณเขตบ้านพักพยาบาล รวมถึง พื้นที่บ้านพันลำ ม.2 ต.วิศิษฐ์ และ บ้านโป่งเป็ย ม.2 ต.โป่งเป็ย ภาพรวมวัดระดับสูงสุดได้ประมาณ 50 ซม. ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านการสัญจร และการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีน้ำท่วมขังนั้นมาจาก ภายในตัว อ.เมืองบึงกาฬ ได้มีการก่อสร้างถนนแฉกด้านหน้าเมือง นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำโขง จึงทำให้มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางน้ำที่จะไหลออกไปยังแม่น้ำโขง จนเป็นอุปสรรคทำให้การระบายเป็นไปได้ช้า เบื้องต้น ตนได้ประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดำเนินการเร่งสูบน้ำบริเวณที่ท่วมขังสูง คาดว่าสถานการณ์ของทุกจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในวันนี้
พิมพ์ไทย	ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากทั่วประเทศเข้าร่วมในการประชุม ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก่อนการประชุม นพ.โสภณ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน รพ.สต. สสอ. และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ ระดับภาค และมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจำปี 2560 มอบโล่รางวัลนักบริหารสาธารณสุขดีเด่น รพ.สต. สสอ.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560
สยามรัฐ	ครบรอบ 43 ปี สถาปนากรมควบคุมโรค -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค 19 ก.ย.นี้ กรมได้จัดพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทิศตนทำงานป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติ "ขุนประเมินวิมลเวชช์" ได้แก่ ศ.นพ.ธีระ รามสูต ข้าราชการบำนาญเกษียณฯ ซึ่งตลอดการรับราชการ 35 ปี ใน สธ. ได้เสียสละและอุทิศตนป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องและมีผลงานโดดเด่น
กรมประชาสัมพันธ์	สรุปผลจัดงาน 5 วันมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ -เสนอข่าว นพ.สรรพพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าได้สรุปผล

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0 ที่จัดขึ้นติดต่อกันมา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ถึง 3 ก.ย.2560 การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีมีประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน 200,101 คน ยอดจำหน่าย 511,020,193 บาท สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนที่สนใจ และยอมรับการใช้สมุนไพรและแพทย์ทางเลือกมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าการผนึกกำลังกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป</p>
สำนักข่าวไทย	<p>อย.พบผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดไม่ขึ้นทะเบียน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ตามที่ อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการแพ้และเสียชีวิต จำหน่ายตามร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งมีการจำหน่ายทางเว็บไซต์ ซึ่ง อย. ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พบฟีโพรนิล จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้องขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
สยามรัฐ สำนักข่าวไทย	<p>สบส.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหมอเทวดา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี และหากควบคุมอาการได้ไม่ดีจะทำให้เกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนตามมา จึงมีผู้อาศัยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและญาติ แอบอ้างเป็นหมอเทวดารักษาสารพัดโรค ชักชวนให้รับบริการรักษาพยาบาล ซึ่งการกระทำดังกล่าวนับเป็นอันตรายอย่างมาก จึงขออย่าเตือนประชาชนทุกคน พิจารณารอบด้านก่อนเลือกรับบริการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามขอให้ประชาชนเลือกรับบริการจากแพทย์และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อย่าหลงเชื่อเพียงคำบอกเล่าปากต่อปาก หรือการโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถได้สารพัดโรคให้หายขาดได้</p>
เดลินิวส์	<p>อหิวาต์ระบาด</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขในจี้เรียระบุว่า มีผู้เสียชีวิตอีก 14 ศพจากโรคอหิวาต์ ส่วนใหญ่เป็นเหยื่อที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพที่หนีภัยจากการใช้ความรุนแรงของกลุ่มติดอาวุธโบโกซาราม ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโรคอหิวาต์เพิ่มเป็น 186 ศพ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch